
 

ขอคิดเร่ืองซอฟตแวรป 2553  

วันพฤหัสบดี ท่ี 28 มกราคม 2553 เวลา 0:00 น 

นายเบอรนารด คอลลิน ซีอีโอ บริษัทเซฟคอมส เน็ตเวิรค  ซคีิวรติี้ 
คอนซัลติ้ง กลาววา ในป 2553 การเลือกใชซอฟตแวรโอเพน ซอรส 
หรือซอฟตแวรเชิงพาณิชย ยังเปนเรื่องที่มีการโตเถียงกันมาก 
โดยเฉพาะประเด็นที่วาการเปลีย่นมาใชซอฟตแวรโอเพนซอรสเพ่ือ
แกปญหาการละเมิดลิขสทิธ์ิซอฟตแวรน้ัน เปนทางออกทีส่ะดวก งาย 
และไมตองเสียสตางคสักบาทเดียว  
 
จากประสบการณ พบวา การใชซอฟตแวรโอเพนซอรส ยอมตองดีกวา
การใชซอฟตแวรเถื่อนอยูแลว แตขอเท็จจริงอีกประการหน่ึงก็คือ ของ
ฟรีไมมีในโลก เจาของธุรกิจควรรูไววา การเปลี่ยนมาใชซอฟตแวรโอ
เพน ซอรสในการดําเนินธุรกิจ มีตนทุนแฝงอยู ซึ่งจะมากหรือนอยกวา
การใชซอฟตแวรเชิงพาณิชยพิจารณาไดดังน้ี 
 
บริษัทที่จะนําซอฟต แวรโอเพนซอรสมาใช ตองระบุเปาหมายทีช่ัดเจน
วาอยากไดอะไรจากการตัดสินใจครั้งน้ี แลวชัง่นํ้าหนักใหดีวาคุมคา
มากนอยเพียงใด หากเปนเปาหมายระยะสั้น สามารถลดตนทุนได

แนนอน แตในระยะยาว อาจตองเผชิญกับอุปสรรคในเรื่องตาง ๆ เชน การฝกอบรมพนักงาน การโอนถายขอมูลมาสูระบบใหม การทํางาน
รวมกับระบบของลูกคา และทายทีสุ่ด คือ การสรรหาผูที่มีความรูความเขาใจในเรื่องของซอฟตแวรเปนอยางดี เพ่ือใหคําแนะนําในการ
บํารุงรักษาอยางตอเน่ือง สามารถการันตคีวามม่ันคงใหกับธุรกิจได  
 
เน่ืองจากภาครฐักําลังเรงผลักดันนโยบายเศรษฐกิจที่เนนสรางมูลคาจากสทิธิดานทรัพยสนิทางปญญา ซึ่งประเทศไทยมคีนเกงมาก ๆ 
สามารถผลติสนิคาใหทันกับความตองการของตลาดโลกได ดังน้ัน นโยบายเศรษฐกิจสรางสรรค หรือ ครีเอทีฟ อิโคโนมี และแผนกระตุน
เศรษฐกิจ จึงเปนความหวังของประเทศไทย ซึ่งทุกฝายในอุตสาหกรรมซอฟตแวรควรใหการสนับสนุนโครงการเหลาน้ี เพราะหากการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิมีอยูจะกลายเปนดาบสองคมทาํลาย   ขวัญ และกําลังใจของนักพัฒนาซอฟต แวรไทย 
 
 “เม่ือเราผานภาวะเศรษฐ กิจตกต่ําทั่วโลกในป 2552 มาไดแลว ผมจึงอยากแนะนําใหผูบริหารองคกรหนัมาตรวจสอบระบบไอท ีและ
สินทรัพยประเภทซอฟตแวรที่ใชในองคกรอยางละเอียด และเริ่มวางแผนการลงทุนสําหรับปปจจุบัน สาํหรับบริษัททั่ว ๆ ไปจะมีคาใชจาย
ดาน ไอทีและซอฟตแวรเฉลีย่ราว 5% ของตนทุนในการดาํเนินงานทั้งหมด การลงทุนดานไอทีและซอฟตแวรนับวาเปนหน่ึงในการลงทุน
ที่คุมคาที่สดุ เพราะชวยลดตนทุนในระยะยาว เพ่ิมประสทิธิภาพในการทํางานของพนักงาน และยังเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ
บริษัทกับคูแขงในตลาดโลก” นายคอลลิน กลาว 
 
ขณะที่ประเด็นเรื่องความปลอดภัยยังคงเปนเรื่องที่ตองจบัตามอง โดยจํานวนผูสง   อีเมลขยะ แฮกเกอร และไวรสัตาง ๆ ยังคงเพ่ิมข้ึน
อยางตอเน่ือง และไมสามารถรูไดเลยวาจะโจมตีธุรกิจของคณุเม่ือไหร สิ่งเดียวทีท่ําได คอื เตรียมตั้งรับไวใหด ีจัดการพัฒนาระบบไอทใีห
มีประสิทธิภาพอยางสมํ่าเสมอ. 
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